

โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อรองรับกลุ่มแรงงานและผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ต้องกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดกว่า 40,000 คน โดยทุกภาคส่วนต่างร่วมกันหามาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในห้วงเวลาดังกล่าว **ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานกลับคืนถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน ที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่ภาคการเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดกิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” ซึ่งมีการขับเคลื่อนอบรมสาธิตการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรผลผลิตทางการเกษตร ผ่านเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ร่วมกับการขับเคลื่อนผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์ปฏิบัติการอื่น ๆ จากภาครัฐ กลุ่มองค์กรประชาชน รวมถึงการช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่นเพื่อให้สามารถทำการเกษตรสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีการเปิดตัวโครงการนำร่องกิจกรรม ณ ศพก. อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยปราชญ์เกษตรตัวอย่าง คือ นายเชิดชัย จิณะแสน ศกอ. จ.ศรีสะเกษ และประธาน ศพก. ระดับประเทศ ผู้ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพลิกฟื้นให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งรอดพ้นจากทุกสถานการณ์เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง ปี 2540 และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจในทุกภาค โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 ร่วมกับ ศกอ. ในพื้นที่จัดอบรมให้แก่เกษตรกร แรงงานที่ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงานจำนวน 1,080 ราย รวมทั้งบูรณาการต่อยอดขยายผลไปสู่การเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายใต้โครงการจะมุ่งเน้นการอบรมสาธิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเกษตรในทุกด้าน ตั้งแต่การปรับพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรที่สามารถเลี้ยงชีพได้ การปลูกพืชสวนครัว พืชไร่ ไม้ผล การประมง การจัดการแหล่งน้ำ การปศุสัตว์ การปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจ และองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ

การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งให้ผลตอบแทนสูง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

การลงพื้นที่ให้ความรู้

ดำเนินการตั้งแต่ ก.ค. - ก.ย. 63 มีการลงพื้นที่ให้ความรู้แล้วทั้งหมด 36 จังหวัด และฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 1,080 คน ประกอบด้วย

สศท.1 ศพก.อ.ชอด จ.เชียงใหม่ ศพก.อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ศพก.อ.เมือง จ.ลำปาง	สศท.2 ศพก.อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ศพก.อ.บางกระพุ่ม จ.พิษณุโลก ศพก.อ.แม่สอด จ.ตาก	สศท.3 ศพก.อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี ศพก.อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ศพก.อ.ภูกระดึง จ.เลย
สศท.4 ศพก.อ.บ้านฝ่อ จ.ขอนแก่น ศพก.อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ศพก.อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	สศท.5 ศพก.อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ศพก.อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ศพก.อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	สศท.6 ศพก.อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ศพก.อ.บ้านฝ่อ จ.ขอนแก่น ศพก.อ.บ้านฝ่อ จ.ขอนแก่น
สศท.7 ศพก.อ.สราญวิทยา จ.ชัยนาท ศพก.อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ศพก.อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา	สศท.8 ศพก.อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ศพก.อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ศพก.อ.สุขสำราญ จ.ระนอง	สศท.9 ศพก.อ.กระแสดินธุ์ จ.สงขลา ศพก.อ.เมืองสตูล จ.สตูล ศพก.อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
สศท.10 ศพก.อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ศพก.อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ศพก.อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์	สศท.11 ศพก.อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ศพก.อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ศพก.อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร	สศท.12 ศพก.อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ศพก.อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ศพก.อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าวนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะมีเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ที่มีศักยภาพความรู้ ประสบการณ์ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานที่เข้ามาบ่มเพาะ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ผ่านการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมา โดยส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ซึ่งภาคเกษตร กลุ่มเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ทำให้เกษตรกรยังคงมีรายได้ มีศักยภาพในการรองรับรวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาผู้ถูกเลิกจ้างและว่างงานได้



กระทรวงเกษตรฯ เสด็จพระเกี้ยว ร.10
ประสานความร่วมมือภาคี ขยายผลทั่วประเทศ
สืบสาน รักษา ต่อยอดปริญญาศรชฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนโครงการแรงงานคืนถิ่นฯ ต่อเนื่อง




 หน่วยงานราชการเกษตรฯ
 ID: @oeeews
 
 กระทรวงการเกษตร
 เพื่อประชาชน
 
 กระทรวงการเกษตรเพื่อประชาชน
 @publicoee